



ที่ ตก ๐๐๐๗/๑๒๔๓๗

ศาลากลางจังหวัดตาก  
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดตากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทย มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดกระจายไปยังหลายพื้นที่ รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมโรคติดต่อฯ ดังกล่าว โดยการปิดสถานที่/สถานประกอบการหลายประเภท รวมทั้งขอให้ประชาชนอยู่ในเคหสถานและงดการเดินทางระหว่างจังหวัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดภัยแปลงใหญ่บ้านอู๋เมี่ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยได้มาตรฐานสินค้า Thai GAP มาตรฐานสินค้า GAP ของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐาน “ตากการ์นต์” ของจังหวัดตาก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ ได้จัดทำปฏิทินการผลิตรายปี ได้มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อให้มีผลผลิตกะหล่ำปลีออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี โดยทางกลุ่มได้ส่งผลผลิตให้กับร้านโป่งย่างในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศและตลาดไทซึ่งในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จะมีผลผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยออกสู่ตลาดประมาณ ๕๕-๖๐ ตัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ทำให้ผู้รับซื้อไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรฯ ได้

ในการนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกะหล่ำปลีปลอดภัยแปลงใหญ่บ้านอู๋เมี่ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สามารถระบายผลผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยออกสู่ตลาดจังหวัดตาก จึงให้ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสั่งซื้อกะหล่ำปลีปลอดภัย ในราคากิโลกรัมละ ๗ บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๔ ๒๙๑ และ ๐๕๕-๕๑๔ ๒๒๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานเกษตรจังหวัด  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
โทร ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๒๗

“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

สงวนภาพ